

# เอ็กโกลแล็บมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคมูลค่ากว่า 200,000 ดอลลาร์ ช่วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู้โควิด-19



เอ็กโกลแล็บ (Ecolab) ผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ และการให้บริการด้านน้ำให้สุขอนามัย และการป้องกันเชื้อโรค ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคมูลค่ากว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ แก่องค์กรต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เอ็กโกลแล็บได้ส่งมอบสบู่, น้ำยาล้างมือ, น้ำยาทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้กับองค์กรเพื่อสังคมหลายแห่ง ทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรบอาชีพ รวมไปถึงหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐบาล

คุณอัลลัน หยง กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็กโกลแล็บ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า “เรายึดมั่นต่อสังคมที่เราทำงานและอาศัยร่วมกัน ในขณะที่เรากำลังทำงานเพื่อทำให้คุณภาพของน้ำถูกสุขอนามัย เรายังส่งมอบวิธีการและความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันเชื้อโรคให้กับธุรกิจต่าง ๆ ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย เรายังมีความต้องการที่จะขยายการสนับสนุนเหล่านี้ไปยังชุมชนอื่นๆเพื่อช่วยเหลือพวกเขาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19”

นอกเหนือจากการบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคในภูมิภาคแล้วนั้น สำนักงานใหญ่ของ

เอ็กโคแล็บในประเทศสิงคโปร์ ยังมอบเงินบริจาคให้กับธนาคารอาหารและองค์กร SowCare ในสิงคโปร์อีกด้วย เพื่อสนับสนุนให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือทั่วประเทศ

เกี่ยวกับ เอ็กโคแล็บ

ในฐานะพันธมิตรทางการค้าที่เชื่อถือได้ เราดูแลลูกค้าเกือบ 3,000,000 ราย อีกทั้งเอ็กโคแล็บ (ECL) ยังคงเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการให้บริการและโซลูชันเพื่อทำให้น้ำถูกสุขอนามัย และการป้องกันเชื้อโรค การันตีด้วยยอดขาย 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและทีมงานมากกว่า 45,000 คน เอ็กโคแล็บให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งข้อมูลเชิงลึก และบริการส่วนบุคคล เพื่อยกระดับความปลอดภัยของอาหาร รักษาความสะอาดและดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำและพลังงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการทำงานและสร้างความยั่งยืนให้กับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร สุขภาพ งานบริการต่างๆ รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรม ทั้งสิ้นกว่า 170 ประเทศทั่วโลก [www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

สามารถติดตามทางทวิตเตอร์ @ecolab, เฟซบุ๊ก facebook.com/ecolab, LinkedIn at Ecolab หรือ Instagram at Ecolab Inc.

รูปภาพ - <https://mma.prnewswire.com/media/1343312/Ecolab.jpg>

คำบรรยายภาพ: คุณ Rony Hutagalung แผนก F&B มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอ็กโคแล็บให้กับ Drs. Santoso เลขานุการสำนักงานรัฐบาลเขตกุนุง ปูตรี ในจังหวัดชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย